



สภาการพยาบาล

THAILAND NURSING AND MIDWIFERY COUNCIL

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับเลขที่ ๗๓๒๒
วันที่ - 1 ส.ค. 2567

ที่ สภ.พ.01/จ.53

17 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงดีเด่น (APN ดีเด่น) ประจำปี 2567

เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย/ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลชุมชน/ โรงพยาบาลเอกชน และอื่น ๆ

ตามที่สภาการพยาบาล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับการพัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อให้พยาบาลมีบันไดความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ชัดเจน โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพในสายปฏิบัติการ โดยมีการดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตร การสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติและความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อให้มีพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (พยาบาล APN) ที่สามารถให้การดูแลสุขภาพประชาชนในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ ช่วยให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ งานวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล จึงเห็นสมควรให้มีการยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละสาขาความเชี่ยวชาญ จึงขอความร่วมมือจากท่านในการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงดีเด่น (APN ดีเด่น) ประจำปี 2567 โดยทางสภาการพยาบาลจะจัดพิธีมอบโล่รางวัลในการประชุมวิชาการประจำปี 2567 ของวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกและแบบเสนอชื่อพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงดีเด่น ประจำปี 2567 ตาม QR Code ด้านล่างนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบโดยทั่วกัน และขอให้ส่งแบบเสนอชื่อมายังงานวิทยาลัยฯ สภาการพยาบาล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ดร.ราศรี ลินะกุล

(ดร.ราศรี ลินะกุล)

เลขาธิการสภาการพยาบาล

ดาวน์โหลดเอกสาร	1. เกณฑ์การคัดเลือก
	2. แบบเสนอรายชื่อ
	3. แบบกรอกประวัติและผลงาน
	4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา



ที่ สภ.พ.01/ว.54

17 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมทางการแพทย์พยาบาลและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพของประชาชนที่ยั่งยืน” และขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัย งานพัฒนาคุณภาพ หรืองานนวัตกรรมทางการแพทย์พยาบาล เข้าร่วมประกวด

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/สาธารณสุขอำเภอ/คณบดีคณะแพทยศาสตร์/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลเอกชน และอื่น ๆ

ปัจจุบันมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพได้เห็นความสำคัญของการพัฒนา วางแผน การบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรวมถึงการสร้างและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสภาพ และการดูแลระยะท้ายของชีวิต เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและการพยาบาลที่ยั่งยืน (Sustainable health and sustainability in nursing)

ในการนี้ จึงขอเชิญผู้ประกอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสังกัดของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมทางการแพทย์พยาบาลและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพของประชาชนที่ยั่งยืน” (Nursing Innovations and Future Technologies for Sustainable People Health) ในระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2567 โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ <https://services2.tnmc.or.th/request/form/A1> ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Onsite ณ สภาการพยาบาล ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 2,500 บาท และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) 1,300 บาท โดยจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) 10.5 หน่วยคะแนน ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ตามระเบียบจากต้นสังกัด รายละเอียดโครงการประชุมวิชาการ และการส่งผลงานวิจัย งานพัฒนาคุณภาพ หรืองานนวัตกรรมทางการแพทย์พยาบาลเข้าร่วมประกวด รายละเอียดตาม QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสังกัดของท่านทราบ และอนุมัติให้เข้าร่วมประชุมด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ราศรี ลินะกุล)

(เลขาธิการสภาการพยาบาล)

สำเนาเรียน หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

ลงทะเบียน



ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 ต.ค.67

เอกสารโครงการ และ
การส่งผลงาน



งานวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูงฯ

โทร 02 596 7573 - 4 อีเมล apn.tnmc@gmail.com